



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง โทร.๐-๒๒๘๒-๓๕๖๐

ที่ กษ.๐๒๐๒/ร. ๑๒๘๔๙ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดี เลขานุการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) ที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง และคาดว่าจะว่าง
๑ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งอัครราชทูต
(ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงวอชิงตัน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ว่าง

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งอัครราชทูต
ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) (ผู้อำนวยการ) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงโตเกียว
หรือประจำกรุงแคนเบอร์รา หรือประจำกรุงปักกิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คาดว่าจะว่าง
และได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่ประจำในต่างประเทศ) โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือปิดประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้
ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และประสงค์จะสมัครเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ในตำแหน่งดังกล่าว ยื่นเอกสารการสมัครตามประกาศฯ ภายในวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.opsmoac.go.th (ประกาศ/คำสั่ง)
หรือดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๒๘๒ ๓๕๖๐ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ตำแหน่งที่รับสมัคร



ประกาศ กษ. กำหนดจำนวนคนขึ้นบัญชี



เอกสารการสมัคร

๑๒-๑๒-๖๗
๕๑๑-๖๗
๕๑๑



ประกาศรับสมัครฯ



ประกาศหลักเกณฑ์ฯ